
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันศุกร์ที ่20 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

 

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการ

วัตถุอันตราย เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่นำ2 สารอันตราย คือ พาราควอตและ

คลอร์ไพริฟอส กลับมาใช้อีกอย่างแน่นอน ซึ่งกระบวนพิจารณาแบน 2 สารดังกล่าวเสร็จสิ้นไป

แล้วซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 โดยมีเหตุผล

รองรับอยู่แล้วถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน (เกษตรกร)ในวงกว้าง      

 ทั้งนี ้แม้การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 จะมีการยก

ประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา แต่เป็นเพียงการนำเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อขอหลักการในการตอบ

ผู้ร้องคัดค้านเท่านั้น กระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 “ในฐานะหน่วยงานที ่กำกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายและมีกลุ ่มคนมาร้องเรียนก็

จำเป็นต้องรับพิจารณาตามขั้นตอน และยังคงยืนยันข้อมูลตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

และหลักวิชาการคือ คงการแบน 2 สารอันตราย คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส” นายสุริยะ 

กล่าว  

 นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

วัตถุอันตราย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับเรื่องจากผู้ร้องท่ีขอให้พิจารณา

ทบทวนมติการยกเลิก โดยผู้ร้องแจ้งว่าข้อมูลสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจ

วิเคราะห์โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ตรงตามที่เคยเสนอให้

คณะกรรมการฯ พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘สุริยะ’ยันไม่ทบทวนมติ แบนสารอันตรายการเกษตร 


